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การเสวนาออนไลน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “เมียนมา: ในวันที่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่” (Myanmar: Year 
Zero Plus One) จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา โดยความร่วมมือ
ของ Asia News Network The Jakarta Post และส านักข่าว Thai PBS เนื่องจากในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
กองทัพเมียนมาก่อการรัฐประหารขึ้น ส่งผลให้ประเทศเมียนมาเข้าสู่สภาวะโกลาหล นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ 
เป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว ประชาชนชาวเมียนมาต่างบาดเจ็บ ล้มตายเป็นจ านวนมาก มีผู้คนที่ไร้ที่อยู่อาศัย เพราะหนีภัย
จากการสู้รบ ส่งผลให้เกิดความอดอยาก ขาดแคลน พร้อมกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ทั้งนี้ 
วิกฤตที่เกิดขึ้นในเมียนมาก าลังส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและระดับโลกในภาพรวม  

ผู้ด าเนินรายการได้ตั้งค าถามและให้วิทยากรร่วมการเสวนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถาม 
การเสวนาดังกล่าวประกอบด้วยวิทยากรร่วมเสวนา จ านวน ๙ คน จากหลากหลายสาขาอาชีพ  

 

 
 

รายละเอียดงานเสวนาภาษาอังกฤษ “เมียนมา: ในวันท่ีต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่” 
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วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาคือ เนื่องจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันครบรอบหนึ่งปีที่มีการท า
รัฐประหารในเมียนมา ส่งผลให้การท ารัฐประหารครั้งนี้ เป็นครั้งที่สามที่เมียนมาปิดประเทศ สร้างความผิดหวัง
ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความหวังต่อกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในเมียนมา ในปัจจุบันยังคงมีรายงานเกี่ยวกับ
สถานการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงทั้งในเมืองใหญ่ อาทิ ย่างกุ้งและมัณฑะเลย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์
ดังกล่าวเกินกว่าการควบคุม เกิดจากกลุ่มก่อความไม่สงบที่หลากหลายมากกว่าร้อยกลุ่ม ดังนั้น จึงไม่พบความเชื่อมโยง
หรือเป้าหมายร่วมกันของกลุ่มก่อความไม่สงบเหล่านี้ ทั้งนี้ ค าถามส าคัญ คือ เมื่อเมียนมาไม่มีรัฐบาลกลาง 
ประเทศเพ่ือนบ้านของเมียนมามีปฏิกิริยาอย่างไร หรือมีความพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือเมียนมาอย่างไรบ้าง 
ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีพรมแดนที่ติดต่อกับ
ประเทศเมียนมาเป็นระยะทางกว่าสี่ร้อยกิโลเมตร หรือแม้แต่อินเดียและจีนที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าของ
รัฐบาลทหารเมียนมา  

 

 
 

ภาพบรรยายกาศการเสวนาออนไลน ์

 

ตั้งแต่ครั้งที่รัฐบาลทหารเข้ายึดอ านาจในเมียนมาตั้งแต่ ปี ๑๙๖๒ และได้ตัดสินใจน าประเทศเข้าสู่เส้นทาง
ความเป็นประชาธิปไตยในปี ๒๐๑๑ และด าเนินแผนการเจรจาเรื่อยมาจนถึงปี ๒๐๒๑ ผู้ด าเนินรายการได้ถาม
ความคิดเห็นจาก นาย Bertil  Lintner ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ว่าปัจจุบันเมียนมามีสถานะท่ีเป็นรัฐที่อยู่ท่ามกลาง
สงครามกลางเมือง (state of civil war) แล้วหรือไม่ นาย Bertil  Lintner กล่าวว่า เมียนมามีความเกี่ยวพันกับ
สงครามกลางเมืองมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ไม่ได้เพ่ิงเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลทหารยึดอ านาจในครั้งนี้ ที่ผ่านมา
จะเป็นการก่อความไม่สงบเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ครั้งนี้มีความแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา 

นาย Saw  Nimrod เลขาธิการกิจการด้านต่างประเทศของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen 
National Union: KNU) ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ว่า KNU มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นใน
เมียนมาอย่างไร โดยกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ประชาชนชาวเมียนมามีความหวังในเรื่องประชาธิปไตยภายในประเทศ
เป็นอย่างมาก เพราะรัฐมีการเจรจาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่าสิบปี โดยมีการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวขึ้นบ้าง
แต่หลังจากเหตุการณ์การยึดอ านาจ ประชาชนเมียนมาตระหนักและเข้าใจว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดและ
ความหลอกลวงที่รัฐบาลทหารสร้างขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีแม้แต่สัญญาณของการหยุดยิง หรือ
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การให้ค ามั่นสัญญาหรือโอกาสใด ๆ ที่จะน าไปสู่สันติภาพได้ การกลับสู่กระบวนการความเป็นประชาธิปไตยได้อีกครั้ง
จึงเป็นความหวังของประชาชนชาวเมียนมา และ KNU หวังว่าจะมีส่วนในการท าให้เกิดกระบวนการสันติภาพ 
ในอนาคตด้วยเช่นกัน 
 

 
 

นาย Bertil  Lintner ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ (ภาพซ้าย) และ นาย Saw  Nimrod เลขาธิการกิจการดา้นต่างประเทศของสหภาพ
แห่งชาติกะเหรีย่ง (Karen National Union: KNU) (ภาพขวา) กลา่วให้ความเห็นในการเสวนา 

 
นาง Laetitia van den Assum สมาชิกของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษารัฐยะไข่ที่จัดตั้งโดย 

นางออง ซาน ซู จี แสดงความคิดเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมามีความซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ไม่
สามารถน ามาเจรจาบนโต๊ะเจรจาได้ ปัญหาส าคัญเกิดจากรัฐบาลทหารที่เป็นผู้ตัดสินใจน ามาซึ่งสถานการณ์ความ 
ไม่สงบต่าง ๆ เหล่านี้ จนท าให้ประชาชนชาวเมียนมาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ชาวเมียนมาร่วมมือกัน
ในการต่อสู้กับรัฐบาลทหาร แม้เรื่องราวดังกล่าวจะน าไปสู่การพิจารณาของศาลในกรุงเฮกแล้ว แต่เนื่องจากมี
อาชญากรรมที่ก่อให้เกิดการตายของประชาชนชาวเมียนมาเป็นจ านวนพัน ๆ คน และเกิดขึ้นทุกวัน ท าให้พบว่า 
กฎหมายระหว่างประเทศไม่สามารถน ามาบังคับใช้เพ่ือให้เกิดความสงบในเมียนมาได้ เมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นว่า 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกรุงเฮกเริ่มพิจารณาเรื่องกรณีความรุนแรงในเมียนมาตั้งแต่ปี ๒๐๒๑ มีการสืบสวน
สอบสวนอาชญากรรมในเมียนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องชาวโรฮีนจาในบังกลาเทศ แต่ก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนใน
สิ่งที่สืบสวนสอบสวนจนกระทั่งปัจจุบัน หรือแม้แต่การรวบรวมความเห็นจากเสียงส่วนใหญ่ในสหประชาชาติ หรือ
การออกร่างข้อมติที่เป็นภาพรวมเก่ียวกับเมียนมา สิ่งเหล่านี้ยังไม่สามารถพบไดใ้นเวทีระหว่างประเทศ 

พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ตอบค าถามเกี่ยวกับแผนการจัดการผู้ลี้ภัย
จากเมียนมาตามแนวชายแดนว่า ในฐานะที่เคยปฏิบัติงานรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดน พบว่า ปี ๑๙๘๘ 
เป็นการเริ่มต้นจัดสร้างที่พักพิงให้กับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาในประเทศไทย การอพยพหนีภัยสงครามของชาวเมียนมา
ตามแนวชายแดนที่มีความยาวประมาณสี่ร้อยกว่ากิโลเมตร ท าให้ประเทศไทยต้องสร้างที่พักพิง จ านวน ๙ แห่ง 
ภารกิจในแต่ละวันคือ การจัดการดูแลผู้ลี้ภัยจากประเทศเมียนมาประมาณสองแสนกว่าคน ซึ่งกลายเป็นภารกิจ
ประจ าที่รัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยต้องด าเนินการ ต่อมาสหประชาชาติได้เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการวางแผน
ปัญหาผู้ลี้ภัยจ านวนสี่หมื่นกว่าคนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ทั้งในส่วนของการดูแลความเป็นอยู่ 
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สุขอนามัย ภายใต้โครงการที่ต้องการให้ชาวเมียนมาสามารถกลับไปตั้งถิ่นฐานใหม่ได้อีกครั้ง (resettlement program) 
แต่ในที่สุดความช่วยเหลือนั้นก็หยุดลง เนื่องจากไม่มีการสนับสนุนเงินทุนอย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์การท างาน
พบว่า ปัญหาหลักที่พบ คือ ประชาชนชาวเมียนมาที่อพยพลี้ภัยมา ไม่มีเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จะยืนยันตัวตน 
ว่าตนเองเป็นใคร เป็นประชาชนชาวเมียนมาหรือไม่ สิ่งที่พวกเขาต้องการคือ การได้กลับประเทศ แต่เมื่อปราศจาก
เอกสารหลักฐานก็ไม่สามารถกลับประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้ง เมื่อเกิดการรัฐประหารขึ้นท าให้การ
กลับประเทศเป็นไปได้ยากมากขึ้น ปัจจุบันยังมีประชาชนชาวเมียนมาตกค้างในประเทศไทยประมาณหกหมื่นถึง
เก้าหมื่นคน ทั้งนี้ อาจจะมีประเทศที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมบางประเทศอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยสามารถ 
เดินทางเข้าประเทศตนได้ แต่ต้องยอมรับว่า เนื่องจากมีผู้อพยพเข้ามาในประเทศไทยทุกวัน และปัจจุบันทุกประเทศ 
ก็ประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยิ่งท าให้การรับบุคคลเหล่านี้ทวีความยากล าบากยิ่งขึ้น เนื่องจากเรา
ต้องเพ่ิมกระบวนการการคัดกรองโรคด้วยก่อนจะรับเข้ามาในพรมแดนของประเทศ 

 

 
 

นาง Laetitia van den Assum สมาชิกของคณะกรรมาธิการที่ปรกึษารัฐยะไข่ท่ีจัดตั้งโดยนางอองซานซูจี (ภาพซ้าย) และ 
พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม (ภาพขวา) ตอบค าถามในการเสวนา 

 
รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน  วัฒนายากร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความม่ันคง

ของนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง นโยบายของประเทศไทยที่จะด าเนินการต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในประเทศเมียนมาว่า ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมามีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง และยังไม่มี
สัญญาณว่าจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้ ปัจจุบันยังคงมีการสู้รบและมีปัญหาการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 
รัฐบาลไทยได้แต่หวังว่า ในอนาคตอันใกล้เมื่อฤดูแล้งมาถึง การต่อสู้เหล่านี้จะลดลงตามล าดับ ทุกวันนี้ยังมีชาวเมียนมา
ที่หนีจากการต่อสู้เข้ามาในประเทศไทย และต้องการความช่วยเหลืออยู่ที่ชายแดน รัฐบาลไทยด าเนินนโยบายให้
ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมาโดยตลอด แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือตามแนวชายแดนจะเป็นภาคประชาสังคม 
(NGOs) ยังไม่ใช่การท างานภาครัฐที่เป็นหลัก ดังนั้นปัญหาที่เผชิญคือ ยังไม่ทราบว่าความช่วยเหลือเหล่านี้จะด ารง
อยู่ยาวนานแค่ไหน รวมถึงปัจจุบันทุกประเทศในภูมิภาคก าลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
ดังนั้น ความยากล าบากของการให้ความช่วยเหลือจึงอยู่ที่การรับบุคคลเหล่านี้เข้ามาในประเทศ จ าเป็นจะต้องมีความ
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เข้มงวดในการคัดกรองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยยังคงติดตามสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้ ต่อข้อซักถามเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนระหว่างประเทศ  
ได้ให้ความเห็นว่า สถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีการปิดชายแดนเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนด้วยเช่นกัน  

นาย Kornelius  Purba บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ The Jakarta Post แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของผู้น าอาเซียนในการแก้ไขปัญหาของเมียนมาว่า ที่ผ่านมาไม่ประสบความส าเร็จในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภายในของเมียนมาเท่าที่ควร เนื่องจากบางประเทศมองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมา
เป็นปัญหาร่วมกันในระดับภูมิภาค แต่บางประเทศกลับเห็นว่า อาเซียนควรยึดหลักไม่แทรกแซงปัญหาภายในประเทศ
ของประเทศสมาชิก ความคิดเห็นที่ขัดแย้งและไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้นี้ ท าให้อาเซียนไม่มีท่าทีที่ชัดเจน
ร่วมกันต่อเหตุการณ์ในเมียนมา และไม่มีบทบาทมากนักในเรื่องสถานการณ์ในเมียนมา อาเซียนควรมีการด าเนินการ
มากกว่านี้ในเรื่องดังกล่าว 

 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน  วฒันายากร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรี (ภาพซ้าย) และ 
นาย Kornelius  Purba บรรณาธิการอาวุโส The Jakarta Post (ภาพขวา) กล่าวให้ความเห็นในการเสวนา 

 
นายกอบศักดิ์  ชุติกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ให้ข้อคิดเห็นว่า ปัญหาความไม่สงบในเมียนมาไม่

ควรเป็นประเด็นปัญหาเฉพาะกับประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาเท่านั้น เพราะนอกจากประเทศ
ไทยที่มีชายแดนเชื่อมต่อกับเมียนมาแล้ว ก็ยังมีประเทศบังกลาเทศ จีน และอินเดียที่ได้รับผลกระทบนี้ หากมอง
เฉพาะปัญหาแนวชายแดน ประเทศไทยไม่ควรจะรอฉันทามติของอาเซียนเป็นส าคัญเพียงอย่างเดียว เพราะบาง
ปัญหามีความเร่งด่วนไม่สามารถจะรอให้ตัดสินใจแบบฉันทามติได้ เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาการสู้รบในเมียนมาพบว่ามี
คนเสียชีวิตในเมียนมาทุกวัน และสิ่งที่อาเซียนต้องยอมรับว่าไม่ประสบความส าเร็จเลยก็คือ การเสนอฉันทามติ ๕ ข้อ 
(Five-Point Consensus) ที่ไม่ทันท่วงที นอกจากนี้ อาเซียนต้องยอมรับว่ากระบวนการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
นั้นไม่ได้ผล ควรมีก าหนดเวลาในการด าเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้อในปีนี้ รวมทั้ง อาเซียนควรเริ่มการด าเนินการ
ในขณะที่ประเทศเพ่ือนบ้านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ต้องเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้น เราจึงควรเรียกร้องให้ประเทศ
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มหาอ านาจที่เกี่ยวข้องเข้ามาแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน ต้องยกเลิกการท างานแบบไม่มีประสิทธิภาพ ประเทศ
มหาอ านาจไม่สามารถจะใช้การท างานในเชิงตัวแทนแบบเดิมอีกต่อไปแล้ว ควรยกเลิกการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งแล้ว
ครั้งเล่า แต่กลับไม่ได้ข้อสรุปประเด็นใด ๆ ได้อย่างชัดเจน และหวังว่าในปี ๒๐๒๒ อาเซียนควรเลิกธรรมเนียม
ปฏิบัติที่เห็นว่าปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ผล นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการเพ่ิมบทบาทของเลขาธิการสหประชาชาติในการ
แก้ไขปัญหาในเมียนมา โดยควรเรียกประชุมในระดับนานาชาติ และเดินทางไปยังประเทศเมียนมา อีกทั้ง ไม่ควรให้อาเซียน
รับผิดชอบปัญหาเรื่องเมียนมาแต่เพียงล าพัง 

ส าหรับข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นการคว่ าบาตร (Arm sanction) ที่นานาชาติน ามาใช้กดดันรัฐบาล
ทหารเมียนมาแต่กลับไม่ประสบความส าเร็จนั้น นาย Bertil  Lintner กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าไม่ประสบความส าเร็จจริง ๆ 
ความพยายามเหล่านี้ไม่สามารถท าอะไรรัฐบาลทหารเมียนมาได้ พร้อมกันนี้ Dr. Sasa รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เลวร้ายมากของประชาชน
ชาวเมียนมา ความรุนแรงทุกรูปแบบเกิดขึ้นในประเทศ แต่ในทางเดียวกันประชาคมโลกได้เห็นความเข้มแข็งและ
การรวมตัวกันของประชาชนชาวเมียนมาที่เป็นหนึ่งเดียวกันในการต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดขึ้น
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเมียนมา ในมุมมองของรัฐบาลทหารเมียนมาน่าจะไม่คาดคิดว่าประชาชนจะรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มก้อนเพ่ือมาต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาได้เท่าที่ปรากฏ ส่วนใหญ่ผู้ที่ประท้วงรัฐบาลทหารจะเป็นเพียง
การรวมตัวกันของชนกลุ่มน้อย เป็นต้น แต่ในปีที่ผ่านมาสิ่งที่รัฐบาลทหารท าส่งผลให้ประชาชนรวมตัวกันมากยิ่งข้ึน
และมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขี้น เพราะทุกคนต่างเห็นตรงกันว่าการปกครองโดยรัฐบาลทหารต้องไม่เกิดขึ้นใน
เมียนมาอีกต่อไป และทุกคนมุ่งหวังที่จะให้เกิดประชาธิปไตยขึ้นในเมียนมา เชื่อว่าในปี ๒๐๒๒ จะเห็นการสิ้นสุด
ของรัฐบาลทหารในเมียนมา 

 

 
 

นายกอบศักดิ์  ชุติกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทย (ภาพซ้าย) และ Dr. Sasa รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือ   
ระหว่างประเทศ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (ภาพขวา) ตอบค าถามในการเสวนา 

 
นาย Kyaw  Win เครือข่ายสิทธิมนุษยชนเมียนมา สนับสนุนข้อคิดเห็นดังกล่าว โดยยกตัวอย่างรัฐยะไข่ที่

ไม่เคยต่อสู้กับรัฐบาลทหารมาก่อน เนื่องจากเป็นรัฐที่มีแต่เด็กและสตรี แต่ครั้งนี้ทั้งสตรีและเด็กต่างระดมสรรพก าลัง 
ทั้งแรงและก าลังทรัพย์ในการสนับสนุนการต่อต้านรัฐบาลทหาร ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่เกิดขึ้นในเมียนมา 
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ส่วนเรื่องประชาชนชาวเมียนมาท่ีไม่สามารถกลับประเทศได้เพราะไม่มีเอกสารหลักฐานนั้น นาย Kyaw  Win ได้ใช้
โอกาสนี้ขอบคุณรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยที่ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพในทางมนุษยธรรมมาโดยตลอด 
และขอสนับสนุนให้รัฐบาลไทยแสดงบทบาทที่ให้ความส าคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมา โดยควรแสดงบทบาท
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัญหาให้มากกว่านี้  

 

 
 

นาย Kyaw  Win เครือข่ายสิทธิมนุษยชนเมียนมา กลา่วแสดงความคิดเห็น 
 

พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือชาวเมียนมาว่า เป้าหมายหลักของรัฐบาล
ไทยคือ ความพยายามที่จะส่งผู้อพยพให้กลับประเทศให้ได้มากที่สุด เพราะเข้าใจว่าสิ่งส าคัญส าหรับผู้อพยพคือ 
การได้กลับคืนถ่ิน ส่วนในเรื่องการคว่ าบาตรเพ่ือกดดันรัฐบาลทหารเมียนมานั้น มีความคิดเห็นว่า แรงกดดันจะต้อง
มาจากประเทศภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลทหารเมียนมารับฟังด้วย นอกจากนี้ 
สิ่งที่ต้องการ คือ ความร่วมมือที่มากขึ้นจากประเทศภายนอกท่ีจะมาช่วยท าให้สถานการณ์ดีขึ้น รองศาสตราจารย์ 
ดร. ปณิธาน  วัฒนายากร กล่าวเสริมเรื่องการให้ความช่วยเหลือหรือความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในเมียนมาว่า 
ประเทศไทยไม่สามารถด าเนินการโดยล าพังได้ ไม่ใช่การท างานของรัฐบาลไทยโดยล าพัง แต่จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน จากนานาประเทศด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเมียนมา 
จ าเป็นต้องได้ความร่วมมือจากประชาชนเมียนมาและภาคส่วนต่าง ๆ ในเมียนมาด้วย  

นาย Saw  Nimrod กล่าวถึงกระบวนการสันติภาพในเมียนมาว่า ควรเริ่มด้วยการเสนอให้เมียนมากลับสู่
ความเป็นประชาธิปไตย โดยการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และเปิดให้มีความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม 
ในเมียนมาอย่างเป็นทางการ หลังจากคืนอ านาจให้ประชาชน สิ่งส าคัญเร่งด่วนคือ จะต้องไม่มีการวางระเบิดหรือ
การต่อสู้ท าร้ายประชาชนอีก  

Dr. Sasa กล่าวโดยสรุปว่า จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของเมียนมาพบว่ามีความซับซ้อน แม้แต่เรื่อง
การให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรม เมียนมาต้องการการวางแผนที่เป็นระบบ เช่น การรับวัคซีนเพ่ือป้องกัน
โรคโควิด-๑๙ ในเมียนมา เป็นต้น เป็นเรื่องส าคัญที่นานาประเทศต้องให้ความสนใจ เนื่องจากหากการดูแลเรื่องยา
รักษาโรค และอ่ืน ๆ ในเมียนมาล้มเหลว การระบาดของโรคเพ่ิมมากข้ึนจะท าให้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก 
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